

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC DẠY - HỌC TRỰC TIẾP TRONG ĐIỀU KIỆN
THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT VỚI DỊCH COVID-19
(Dạy học trong điều kiện bình thường mới)

Thực hiện Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Công văn số 878/UBND-KGVX ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Công văn số 127/SGDĐT-GDTrH-GDTrH ngày 28/01/2022 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Thực hiện Công văn 350/UBND-GDĐT ngày 05 tháng 02 của UBND huyện Cư M'gar về việc hướng dẫn triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn đề ra từ đầu năm học;

Trường THCS Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp tại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid - 19 theo cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp và của ngành GDĐT về tổ chức dạy học trực tiếp tại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh và hoàn thành kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học năm học 2021 - 2022.

Đảm bảo cho giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh tham gia học tập trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

2. Yêu cầu

Xây dựng nội dung, chương trình dạy học phù hợp, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

Thực hiện việc dạy học phải khoa học, chặt chẽ theo đúng quy định vì lợi ích chung của học sinh, xây dựng các phương án hợp lý, giảm cách để tất cả đối tượng học sinh đều được tham gia học tập tại trường, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục.

Xây dựng niềm tin trong cộng đồng góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC:

(Dạy học trực tiếp tại trường, trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid - 19)

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học

Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học cho 100% giáo viên và học sinh dạy học tại trường, phân chia $\frac{1}{2}$ số lớp học buổi sáng, $\frac{1}{2}$ số lớp học buổi chiều.

Phân công giáo viên tham gia giảng dạy cho các lớp học trực tiếp tại trường.

Triển khai xây dựng KHGD, KHDH để dạy học bình thường theo hướng dẫn của Bộ và của Sở để tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid - 19.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kho học liệu, bài giảng, ngân hàng câu hỏi, bài kiểm tra nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy học.

Tuyên truyền và thông báo đến toàn thể HS và PHHS lịch học trực tiếp bình thường tại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid - 19 để HS và PHHS biết và đưa con em mình đến trường đúng thời gian.

b) Tổ chức dạy học

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 07/02/2022 cho đến khi có kế hoạch mới

Nhân sự: Toàn thể CBQL, GV, NV và học sinh nhà trường làm việc và dạy học trực tiếp tại trường.

Tổ chức: Dạy học trực tiếp cho 18 lớp với 594 học sinh tại trường.

Trong đó: Khối 6, 7 học buổi sáng (Gồm 09 lớp) với 311 học sinh

Khối 8, 9 học buổi chiều (Gồm 09 lớp) với 283 học sinh

Hình thức dạy học:

Dạy học trực tiếp: GV và HS dạy học trực tiếp tại trường

+ Bố trí, phân chia các lớp giãn cách trong cùng buổi học.

+ Tổ chức dạy học cả buổi sáng và chiều (Sáng: 09 lớp/ Chiều: 09 lớp)

+ Phân công đội ngũ CB, GV, NV làm việc tại trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và phòng chống dịch tại cổng trường và tại các phòng học, phòng làm việc.

+ Phân công giảng dạy, lập thời khóa biểu, xây dựng KHBD.

+ Thông báo cho HS và PHHS biết lịch học trực tiếp bình thường tại trường của các Khối lớp 6,7,8,9 một cách cụ thể bằng loa phát thanh, Zalo nhóm lớp, điện thoại cho phụ huynh học sinh và trên cổng thông tin điện tử nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Cư Dliê M' nông và phối hợp với các Đoàn thể địa phương, các Thôn/ Buôn để tuyên truyền, vận động, theo dõi, nắm bắt, liên lạc với HS, PHHS trong việc tổ chức dạy học trực tiếp bình thường tại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid - 19.

Hiệu trưởng xây dựng và triển khai kế hoạch, kịch bản và các phương án dạy học trực tiếp bình thường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Phó hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn xây dựng khung kế hoạch giảng dạy và triển khai cho toàn thể giáo viên các bộ môn xây dựng kế hoạch, nội dung bài dạy một cách chủ động, linh hoạt theo hướng dẫn các cấp .

GVCN chủ động liên hệ với HS và PHHS để triển khai kế hoạch, phương án, thời gian dạy học trực tiếp bình thường tại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid - 19. Đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch khi đến trường (*Như khẩu trang, sát khuẩn, khoảng cách, Khai báo y tế, không tụ tập, không dùng chung chai nước uống, không ăn chung thức ăn, báo cáo với nhà trường để được ở nhà nếu có dấu hiệu ho, sốt và đến cơ sở y tế để kiểm soát*). Quản lý tốt học sinh khi tham gia học tập trực tiếp tại trường.

GVBM tham gia giảng dạy trực tiếp bình thường tại trường theo phân công của chuyên môn và tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch tại công trường trong các buổi học khi học sinh đi học trở lại.

Nhân viên y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid -19 một cách cụ thể, khoa học, các phương án chống dịch cụ thể và có tính khả thi, chuẩn bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly tạm thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch tại đơn vị.

Nhân viên Thư viện, Thiết bị tiếp tục kêu gọi, vận động PHHS và nhân dân trao tặng lại SGK cũ (còn sử dụng tốt) để tặng lại cho các em chưa có hoặc chưa đủ SGK.

Học sinh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi trở lại trường để học tập trực tiếp bình thường theo hướng dẫn của các thầy cô. Tham gia học tập nghiêm túc, tập trung nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, cẩn thận. Không tụ tập đông người cùng một chỗ, phải giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định trong sinh hoạt, ra chơi, tập thể dục và ra về (*lịch giờ giữa các khối lớp*)...

PHHS phải đồng hành cùng con, em mình. Đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và giám sát, tham gia đánh giá quá trình học tập của con, em mình. Thường xuyên giữ mối liên hệ với GVCN, GVBM để nắm bắt, trao đổi thông tin về việc chống dịch, về việc tổ chức dạy học, những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bình thường tại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid - 19. Toàn thể CBQL, GV, NV trường THCS Hoàng Hoa Thám thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác dạy học và phòng chống dịch Covid - 19./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Cư M'gar (b/c);
- Đảng ủy, UBND xã Cư Dliê M' nông (b/c);
- CBQL, GV,NV của trường (t/h);
- HS và PHHS (t/h);
- Lưu: VT nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

VÕ DUY HÒA

